
(ส ำเนำ)                      
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง  สมัยสำมัญ สมัยที่ 2  

ครั้งที่ 1 / 2566 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน ๒๕๖6 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 
……………………………. 

ผู้เข้ำประชุม  9  คน  เข้ำประชุม  9  คน  ไม่มำประชุม    -    คน        
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 

นายทองสุข  บุญทะวงษ์ 
นายเสถียร  พันโน 
นางอุมาพร  สันโสภา 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย 
นายอัฐพงษ์  ภาระคร 
นายจวน  สาระติ 
นายโพธิ์  อุตรวิเศษ 
นายจ านงค์  ค าอ้วน  
นายสมพงษ ์ สร้อยสาคู 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.7 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.9 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทองสุข  บุญทะวงษ์ 
เสถียร  พันโน 
อุมาพร  สันโสภา 
สมลักษณ์  ยางน้อย 
อัฐพงษ์  ภาระคร 
จวน  สาระต ิ
โพธิ์  อุตรวิเศษ 
จ านงค์  ค าอ้วน  
สมพงษ ์ สร้อยสาคู 
สมลักษณ์  ยางน้อย 

. 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  24  คน 
  
                                     

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
๑7. 
18. 
19. 
20. 

นายจตุรวิทย์  อายุยืน 
นายประภาส  แสนสุข 
นายพงษ์สา  หารไชย 
นางสาวละอองดาว  อบเชย 
นายประวัฒิ  เกษสร 
นายรหัสชัย  ค าสอน 
นายบุญธรรม  แสงศร 
นายปัญญา ยาวะระ 
นางสาวชลดา  สายสมุทร 
นางสาวธันยวีร์  สีนิกรณ ์
นางวิไลวรรณ นาครินทร์ 
นางสมบัติ  วรรณทวี 
นางพูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
นายทัศนันท์  จันทะนาม 
นางสาวจิราภรณ์  ทองสุทธิ์ 
นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
นางสาวภัณฑิลา  สมพร 
จ.ส.อ.สิทธิพงษ์ จันทะสิทธิ์ 
นายเกรียงศักดิ์  นาครินทร์ 
นางสาวสุรีกิตต์  จิตต านาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก านันต าบลหนองบัวดง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
รองปลัด อบต รก.ปลัด อบต.หนองบัวดง 
หัวหน้าส านักปลัด อบต.หนองบัวดง 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นักวิชาการเงินและบัญชี รก. ผอ.กองคลัง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นักทรัพยากรบุคคล  
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

จตุรวิทย์  อายุยืน 
ประภาส  แสนสุข 
พงษ์สา  หารไชย 
ละอองดาว  อบเชย 
ประวัฒิ  เกษสร 
รหัสชัย  ค าสอน 
บุญธรรม  แสงศร 
ปัญญา ยาวะระ 
ชลดา  สายสมุทร 
ธันยวีร์  สีนิกรณ์ 
วิไลวรรณ นาครินทร์ 
สมบัติ  วรรณทวี 
พูนทรัพย์ นาคาแก้ว 
ทัศนันท์  จันทะนาม 
จิราภรณ์  ทองสุทธิ์ 
ต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
ภัณฑิลา  สมพร 
.สิทธิพงษ์ จันทะสิทธิ์ 
เกรียงศักดิ์  นาครินทร์ 
สุรีกิตต์   จิตต านาน 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
2๑. 
2๒. 
2๓. 
2๔. 

นางสว่าง  สีนิกรณ ์
นายทรงศักดิ์ เนื่องแนวน้อย 
นางสาวอรสุมา  จันทาทอง 
นางสาวเยาวลักษณ์  สันโสภา 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

สว่าง  สีนิกรณ์ 
รงศักดิ์ เนื่องแนวน้อย 
อรสุมา  จันทาทอง 
เยาวลักษณ์  สันโสภา 

 

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
นางสาวชลดา สายสมุทร เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงที่เคารพ สมาชิกสภา 
รองปลัด อบต.รก.ปลัด อบต. อบต.หนองบัวดง และผูเขารวมประชุม ผูทรงเกียรติทุกทาน ขณะนี้มีสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงมาประชุมครบองคประชุม ดิฉันขอเรียนเชิญ         
ทานประธานสภาฯ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกลาวเปดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าป พ.ศ.2566 ขอเรียน
เชิญค่ะ  

 

นายทองสุข บุญทะวงษ ์   เรียน ทานสมาชิกสภา อบต.หนองบัวดงผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ประธานสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถึงเวลาประชุมแลว กระผมขอเปดประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจ าป 2566 
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวดง   

 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธำนแจงใหที่ประชุมทรำบ  
นายทองสุข  บุญทะวงษ ์ ส าหรับวันนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
ประธานสภาฯ ด้วย นางสาวศรันย์พร  สีนิกรณ์ ต าแหน่ง เลขานุการนายก อบต.หนองบัวดง ได้ลาออก

เนื่องจากประกอบธุรกิจส่วนตัว การลาออกมีผล เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566  
    

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดงสมัยสำมัญ 
สมัยท่ี 1 /2566  ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กุมภำพันธ์  2566  

นายทองสุข บุญทะวงษ ์ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  
ประธานสภา อบตฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วปรากฏว่าไม่มีการเพ่ิมเติม 

และแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมแล้ว ผมขอให้สมาชิกสภา อบต.รับรองรายงานการประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2566 

ประธานสภาอบต. -สมาชิกท่านใดเห็นว่าสมควรรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง    
บัวดง สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2566 โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

 
/ระเบียบวาระท่ี 3.. 
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ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
นายทองสุข บุญทะวงษ ์ 1. แต่งตั้งเลขำนุกำรนำยกองคำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง  
ประธานสภาฯ       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 58/3 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล องค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ความว่า “นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้ง 

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้  

                                     ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวดงจึงได้แต่งตั้ง นางสาวละอองดาว อบเชย เป็น เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวดง แทนต าแหน่งที่ว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป 

 

ประธานสภาฯ 2. เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย เงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัวดง รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง เลขำนุกำร
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2566 

ประธานสภาฯ เชิญท่านรองปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียดครับ เชิญครับ 
นางสาวชลดา สายสมุทร เรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา ท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภา อบต. และ 

รองปลัด อบต.รก.ปลัด อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ  จะขอน าเรียนว่าตอนนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566  ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 
พ.ศ.2566 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 90 ง ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566  โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไป
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่ได้เข้าประชุมครั้งที่แล้วจะเป็นร่างระเบียบฯ ตอนนี้
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็จะขอเรียนชี้แจงค่าตอบแทนใหม่นะคะ ตามวงเงิน
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง เกิน 10 ล้านแต่ไม่เกิน 25 ล้าน เดิมเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจากเดิม 20,400.- บาท เป็น 
27,600.-บาท นะคะ เงินประจ าต าแหน่งจากเดิม 1,750.-  บาท ก็จะเป็น 4,000.- 
บาท และ เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนจากเดิม 1,750.- บาท เป็น 4,000.- บาท รวม
ก็จะเป็นเงิน  35,600.- บาท ในส่วนของรองนายกองค์การเงินค่าตอบแทนรายเดือนจาก 
เดิม 11,220 บาท เป็น 15,180.- บาท  เงินประจ าต าแหน่งจากเดิม 880.- บาท เป็น 
3,000.- บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนจากเดิม 880.- บาท เป็น 3,000.- 
บาท รวมเป็นเงิน 21,180.- บาท  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเงินค่าตอบแทน
รายเดือนจากเดิม 11,220.-  บาท  เป็น 15,180.- บาท  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เงินค่าตอบแทนรายเดือนจากเดิม 9,180.- บาท เป็น 12,420.- บาท 

 
/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล... 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเงินค่าตอบแทนรายเดือนจากเดิม 7,200.- บาท เป็น 
9,660.- บาท เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เงินค่าตอบแทนรายเดือนจาก
เดิม 7,200.- บาท เป็น 9,660.- บาท  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนจากเดิม 7,200.- บาท เป็น 9,660.- บาท ขอเรียนทางท่าน
ประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภา เลขานุการสภาท่านผู้บริหาร 
เลขานุการนายก อบต. ได้ทราบ ซึ่งท่านจะได้รับอัตราค่าตอบแทนนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2566 เป็นต้นไปตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 นี้ค่ะ 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

ประธานสภาฯ  3. โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566  ขอเชิญท่านรองปลัด อบต.ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
เชิญครับ 

นางสาวชลดา สายสมุทร  ส าหรับโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขมูลฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
รองปลัด อบต.รก.ปลัด อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงจะได้รับ   
 จัดสรรงบประมาณโครงการพระราชด าริสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 20 ,000.- ทุกปี 

และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ได้มีหนังสือเชิญประชุมกับก านันต าบล และผู้ใหญ่บ้าน 
ทั้ง 9 หมู่บ้านตลอดจนทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวดง เรียบร้อยแล้ว 
และขอสรุปโครงการที่ทางท่านผู้น าชุมชนได้ เสนอคัดเลือกในการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

    1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
2. โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี 
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพ่ือใจ

วัยรุ่นในชุมชน / หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ประธานสภาฯ  4. เรื่อง โครงกำรนุ่งผ้ำไทยเข้ำวัดท ำบุญพัฒนำจิตชีวิตมั่นคงด ำรงตนด้วยธรรม พัฒนำ 
คุณภำพชีวิตคนศิลำลำด 

นางสาวชลดา สายสมุทร ตามท่ีอ าเภอศิลาลาดได้จัดท าโครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดท าบุญ พัฒนาจิต ชีวิตมั่นคงด ารงตน 
รก.ปลัด อบต.หนองบัวดง ด้วยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศิลาลาด เพ่ือรักษาประเพณี และอนุรักษ์วัฒนธรรรมไทย 

และส่งเสริมคุณภาพชีวิตระดับครอบครัว ด้วยการน าหลักธรรมพัฒนาจิตใจ ส่งเสริมการ
สวมใส่ผ้าไทย และจัดตั้งกองทุนเพ่ือน าปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ชาวศิลาลาด จึงขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนำยน 2566   
เวลำ 08.30 น. ณ วัดบ้ำนหนองพอก หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองพอก ต ำบลหนองบัวดง 
อ ำเภอศิลำลำด จังหวัดศรีสะเกษ (ครั้งที่ 10) โดยพร้อมเพรียงกัน โดยหลังจากใส่บาตร 

 
/ข้าวสารอาหารแห้ง… 
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ข้าวสารอาหารแห้งเสร็จแล้วจะได้ช่วยกันคัดแยกข้าวสาร อาหารแห้งที่ได้รับจากการตัก
บาตรนั้น น าบรรจุใส่ถุงเพ่ือไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในต าบลหนองบัวดงต่อไป 

 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
 4.1 เรื่อง เลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่นชั่วครำว 
นางสาวชลดา สายสมุทร เรียนท่านประธานสภา อบต.ท่านผู้บริหาร ท่านสมชิกสภา อบต. และท่านผู้เข้าร่วมประชุม 
รก.ปลัด อบต.หนองบัวดง ทุกท่าน ด้วย นายสุพรรณ์  จันทาทอง ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
   (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

ถูกด าเนินคดีอาญา กรณีเรื่อง ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร 
ซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว จึงไม่สามารถมา
ปฏิบัติหน้าที่ได้  

ดังนั้น เพ่ือให้การประชุมสภาฯด าเนินการต่อไปได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตาม
ระเบียบ กฎหมาย จึงให้มีการคัดเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
แทนนายสุพรรณ์ จันทาทอง ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2565 ข้อ 5 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการ
สภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ 
ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือพนักงาน หรือข้าราชการขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น 
โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การ
ลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
(ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้น
จากต าแหน่ง) *ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565) 
 (“ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าท่ีมีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่งโดยเขียนหมายเลขประจ าตัว
ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน”) ฯลฯ 
 

/*(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย... 
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 *(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)          
พ.ศ. 2565) 
 

ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง
ความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
        ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามวรรค
หนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เท่านั้น 
*(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) 

ประธานสภาฯ  จากที่ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมีข้อซักถามขอเชิญครับ ...เมื่อไม่มีขอให้ที่ประชุมสภาฯ 
ด าเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ ได้ตามระเบียบที่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านได้
ทราบแล้ว เชิญครับ 

นางอุมาพร  สันโสภา กระผม นายจวน  สาละติ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอเสนอ นายสมลักษณ์  ยางน้อย 
ส.อบต.หมู่ที่ 1  ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นเลขานุการสภา อบต.หนองบัวดงครับ 
   ผู้รับรอง  

1. นายอัฐพงษ์  ภาระคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3   
2. นายจ านงค์  ค าอ้วน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่7  

นายทองสุข  บุญทะวงษ ์ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ เพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาฯ หรือไม่ครับ...เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ 

เพ่ิมเติมอีก จึงถือว่า นายสมลักษณ์ ยางน้อย ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เป็นผู้
ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

อาศัยอ านาจตามในข้อ 14 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) “ข้อ 14 ในการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นำยสมลักษณ์  ยำงน้อย สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2 เป็น
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 

  

ประธานสภาฯ  4.2  เรื่อง พิจำรณำขออนุมัติใช้จ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสม ประจ ำปี 2566 ครั้งท่ี 2 
เรียนเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ  

นายจตุรวิทย์ อายุยืน     เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
นายก อบต.หนองบัวดง บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ได้พิจารณา

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ขอแถลงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวดงได้ทราบว่า  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้ด าเนินการ
บริหารงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๖ อย่างประหยัด รอบคอบ  
 
         /ตามแผนการใช้จ่าย... 
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ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและคุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณ และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากที่สุด  เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า แก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  
ต าบลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี   
 เนื่องจากการพัฒนาในพ้ืนที่มีปัญหาความต้องการของประชาชนในหลายๆด้าน
และหลายๆปัญหาความต้องการโดยเฉพาะปัญหาน้ าประที่ใช้อุปโภคบริโภคซึ่งมีสนิมเหล็ก
และฝุ่นตะกอนมากท าให้น้ าไม่สะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค  ถ้ารองบประมาณ
รายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้น
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาให้ได้ทันท่วงทีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงจึงขอ
เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมดังนี้ 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง    
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗  ซึ่งกล่าวไว้ว่า  ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของ
ทุกปีเพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคมของ 
ปีงบประมาณนั้นให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด    
ศรีสะเกษ 
(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน า
เงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ  ๘๙(๑)  โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๑) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
๑. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้  
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

   

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

๒๕๖๖ 

ร้อยละสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ๒๕๖๖ 

เงินทุนส ารอง 
เงินสะสม 

เงินทุนส ารองเงินสะสม 
เกินร้อยละสิบห้าของ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

หมาย
เหตุ 

๓๓,๔๗๕,๖๐๐ ๕,๐๒๑,๓๔๐ ๑๐,๒๕๐,๐๓๘.๒๔ ๕,๒๒๘,๖๙๘.๒๔  
/ผู้บริหารองค์การบริหาร... 
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ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณทุน
ส ารองเงินสะสมเพ่ือน ามาแก้ปัญหาด้านอุปโภค บริโภค และความสะดวก ความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวดงตามงบประมาณ และ
โครงการดังนี้ 
 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑ ต าบล
หนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง ๓.00 เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร 
หนา 0.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๑.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.๑๐ เมตร  
งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน ๑๓๘,0๐๐.- บำท (หนึ่งแสนสำมหม่ืนแปดพันบำทถ้วน) 

 
 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ต าบล
หนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง ๓.00 เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร 
หนา 0.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔0๒.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.๑๐ เมตร  
งบประมำณตั้งไว ้จ ำนวน ๒๓๗,๐๐๐.- บำท (สองแสนสำมหม่ืนเจ็ดพันบำทถ้วน) 
 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๙ ต าบล       
หนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๓๔.๕0 เมตร 
หนา 0.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.๑๐ เมตร  
งบประมำณตั้งไว ้จ ำนวน ๖๔,๐๐๐.- บำท (หกหม่ืนสี่พันบำทถ้วน) 
 

4. โครงการวางท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอ   
ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน วางท่อส่งน้ าประปา ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว 
ระยะทางยาว 50.0 เมตร  
งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน 17,470.- บำท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบำท) 
 

5. โครงการวางท่อส่งน้ าประปาจากโรงปุ๋ยบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 ถึงวัดบ้านหนองจอก   
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน วางท่อส่ง
น้ าประปา ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ระยะทางยาว 500.0 เมตร  

       งบประมำณตั้งไว้ จ ำนวน 79,900.- บำท (เจ็ดหม่ืนเก้ำพันเก้ำร้อยบำท) 
 

**รวมขอใช้จ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสม (ครั้งที่ 2) ท้ังสิ้น จ ำนวน 536,37๐.-บำท  
      (ห้ำแสนสำมหม่ืนหกพันสำมร้อยเจ็ดสิบบำทถ้วน) 

จึงขอเสนอเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงพิจารณาอนุมัติต่อไป 
นายสมพงษ์  สร้อยสาคู เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯท่านนายก อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ส.อบต.หมู่ที่ 9  กระผม นายสมพงษ์ สร้อยสาคู สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 อยากถามท่านนายก อบต.ว่า 

สามแยกเข้าบ้านน้อยนั้นจะรวมอยู่ในโครงการนี้ด้วยไหมครับ 
นายจตุรวิทย์ อายุยืน ใช่ครับ เราจะด าเนินการในส่วนตรงจุดนั้นที่ท าถนนไว้ตรงทางสามแยกเราไม่สุดสาย เราจะ
นายก อบต.หนองบัวดง ด าเนินการท าจุดนั้นครับ 
นายสมพงษ์  สร้อยสาค ู ครับๆ ขอบคุณครับ 
 

/นายสมลักษณ์ ยางน้อย... 
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นายสมลักษณ์ ยางน้อย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯท่านผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภา อบต.ม.2 กระผม นายสมลักษณ์  ยางน้อย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 กระผมอยากอธิบาย เพ่ิมเติม

เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ต าบล    
หนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง ๓.00 เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร 
หนา 0.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔0๒.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.๑๐ เมตร อยากให้เพ่ือนสมาชิกทุกท่านเล็งเห็นความส าคัญความเดือดร้อน 
ของพ่ีน้องบ้านโนนสมบูรณ์นะครับ คือถนนเส้นนี้ประชาชนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับความ
เดือดร้อนมานานแล้วครับ เพราะเป็นจุดที่อยู่กลางหมู่บ้าน ถนนเส้นนี้คือยังไม่มีการพัฒนา
เป็นเวลานานแล้วครับจะเป็นหลุมช่วงออกนอกหมู่บ้านของพ่ีน้องที่มีบ้านในจุดนั้น การ
สัญจรไปมาล าบากเป็นหลุมเป็นบ่อ คือได้พูดคุยขอขยายเขตเส้นทางแล้วทางเจ้าของบ้านก็
ยินยอมให้ด าเนินการขยายได้ จึงอยากขอร้องท่านสมาชิกทุกท่านอนุมัติใช้จ่าย เงินทุน
ส ารองเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ต าบล
หนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ นี้ด้วยครับเพ่ือจะน าไปก่อสร้างถนนให้พ่ีน้อง
บ้านโนนสมบูรณ์ได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ก็ขอฝากเพ่ือสมาชิกสภาทุกท่านด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใด มีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ...ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติใช้จ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2566 ครั้งที่ 2 จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 
536,370.- บาท ครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ในกำรอนุมัติใช้จ่ำยเงินทุนส ำรองเงินสะสม ประจ ำปี 2566 ครั้งที่ 2 
จ ำนวน 5 โครงกำร งบประมำณ 536,370.- บำท 

 

ประธานสภาฯ  4.3  เรื่อง พิจำรณำขออนุมัติโอนงบประมำณ ประจ ำปี 2566 
เรียนเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ  

นายจตุรวิทย์ อายุยืน เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
นาย อบต.หนองบัวดง บัดนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติตามหลักการดังต่อไปนี้ 
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ไปแล้วนั้นและนายอ าเภอศิลาลาดได้อนุมัติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวแล้วและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้
ประกาศใช้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากรายจ่ายบาง
รายการตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย 

ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและให้การด าเนินการในการแก้ไขปัญหาและความ
จ าเป็น  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม ผู้บริหารจึงขอ
เสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 โดยอาศัยระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ ซึ่งกล่าวไว้ว่า การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

 
/คุณภาพเปลี่ยน... 
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คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่ง
ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในกองช่าง  ดังนี้ 

 
 

โอนลด (กองสวัสดิกำรสังคม) 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการฝึกอบรม
การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง ขอโอนลด จ านวน 32,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 
40,000 บาท คงเหลือ 8,000 บาท 
โอนตั้งจ่ำยเพิ่ม (กองช่ำง) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา       
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสูบน้ าได้ 1 ,130 ลิตร ต่อนาที ขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 
อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมใช้งาน  เครื่องละ 
16,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ดังนั้น จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเพ่ิมตามรายการดังกล่าวข้างต้น และขอ
เสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวดงได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ ทางผู้บริหารขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประจ าปี 2566 ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ท่านใดเห็นเป็นประการใดครับ 

นายจตุรวิทย์ อายุยืน ก่อนอื่นผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ รายละเอียดในส่วนของการขออนุมัติโอนงบประมาณ 
นายก อบต.หนองบัวดง ประจ าปี 2566 ในครั้งนี้ ด้วยโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง ตั้งไว้ 

40,000.- บาท ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 ไม่ได้
ด าเนินการ ผมจึงขออนุมัติน ามาโอนเพ่ือจัดซื้อปั๊มน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
สืบเนื่องด้วยผมได้ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2566 ครั้งที่ 2 เพ่ือ
ด าเนินโครงการวางท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอ
ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ (โครงการที่ 4) ซึ่งจะไม่ใช้น้ าบาดาลแล้ว ผมเล็งเห็นว่าปัญหาใน
ทุกๆวัน ทุกๆเช้าที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลได้ส่งภาพน้ าให้ผมดูจะเหลืองเป็นตะกอน ผมจึงอยากใช้
ปั๊มน้ าแบบหอยโข่งเอาไปใส่ในระบบส่งน้ าให้เต็ม ให้เพียงพอ ปั๊มน้ าแบบหอยโข่งเครื่องใด
ร้อนก็เปลี่ยนอีกเครื่องสลับหมุนเวียนกันใช้ การท างานในระบบส่งน้ าจะได้มีประสิทธิภาพ
ขึ้น ดังนั้น จึงขออนุมัติจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงเพ่ือขอจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสูบน้ าได้ 1,130 ลิตร ต่อนาที ขนาดท่อ
ส่งน้ าไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด
พร้อมใช้งาน เครื่องละ 16,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท ครับ 

นายประภาส  แสนสุข ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง และ 
รองนายก อบต.หนองบัวดง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมจากท่านนายก อบต.นะครับให้สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงเข้าใจนะครับ ที่ท่านนายก อบต.เรียนชี้แจงว่าขอ
อนุมัติจัดซื้อปั๊มหอยโข่งที่จุดประปาของบ้านหนองบัวทองนะครับที่ตั้งอยู่ในวัดบ้านดงเค็ง ที่      
นายนพดล สานุสันต์ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลจะมีปั๊มน้ าแบบหอยโข่ง 2 ตัว แต่ใช้ได้เพียงตัว 

 
/เดียวปกติ 2 ตัว... 
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 เดียวปกติ 2 ตัว ปกติแล้วจะใช้ได้ทั้งหมดแต่ตอนนี้ปั๊มน้ าแบบหอยโข่งพัง 1 ตัวท าให้การส่ง
น้ าไม่เต็มระบบครับ จึงจ าเป็นต้องซื้อปั๊มน้ าแบบหอยโข่งมาเพ่ิมเพ่ือจะได้ส่งน้ าไปบ้านตู้ 
และบ้านหนองบัวทองให้สะดวกขึ้น จึง เรียนชี้แจงให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้นะครับ       
ขอบคุณครับ 

นายจตุวิทย์ อายุยืน ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ ในเบื้องต้นนี้ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมอีกนะครับ สืบเนื่องใน
เรื่องของการขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมที่บอกว่าขอประปาจากบ้านดงเค็ง นะ
ครับ คือผมจะตัดการใช้น้ าประปาของบ้านหนองบัวทองที่ตั้งอยู่ในวัดบ้านดงเค็งที่         
นายนภดล  สานุสันต์ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแล จะตัดออกจะตัดการใช้ประปาที่นายนพดล สานุ
สันต์ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแล จะไม่ให้เข้าบ้านตู้แล้ว ผมจะวางท่อส่งน้ าประปา ท่อ PVC จาก   
ดงเค็ง ขนาด 4 นิ้ว จะตัดท่อไปบ้านตู้ หมู่ที่ 8 เลยให้บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 ใช้กับบ้านตู้ หมู่ที่ 
8 ผมได้ร่วมประชุมกับประชาชนทั้งสองหมู่บ้านนี้แล้ว มีข้อมูลว่าน้ าประปาบ้านดงเค็ง กับ 
บ้านตู้นี้ใช้ปริมาณเกือบเท่ากัน ใช้ได้เพียงพอ ปกติมีตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประปีงบประมาณ 2566 แล้ว แต่มีไม่เพียงพอจึงจ าเป็นต้องเสนอขออนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ิมเติมครับ  

  ในส่วนที่สองนี้ประปาที่ นายนพดล สานุสันต์ดูแลนี้ ระบบจะไม่เต็มมันยังขาด
เครื่องปั๊มหอยโข่งอยู่ ซึ่งก็ขาดมานานแล้วเวลาเป็นปัญหา ก็คือจะไม่มีเครื่องส ารองเลย 
ใช้ได้เครื่องเดียว และสืบเนื่องจากการขออนุมัติงบเงินทุนส ารองเงินสะสม (โครงการที่ 5) 
โครงการวางท่อส่งน้ าประปาจากโรงปุ๋ยบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 ถึงวัดบ้านหนองจอก       
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ จะวางท่อส่งน้ าน้ าประปา ท่อ 
PVC  ขึ้นไปบ้านหนองจอก หมู่ที่ 7 เพ่ือจะเลิกใช้บ่อบาดาลในบ้านหนองจอกด้วยครับ  

ประธานสภาฯ ทางผู้บริหารก็ได้ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประจ าปี 2566 ไว้ชัดเจนแล้ว ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง
ท่านใด มีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ...ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการอนุมติ โอนงบประมาณ 
ประจ าปี 2566 ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประจ าปี 2566 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสูบน้ าได้ 1,130 ลิตร ต่อนาที 
ขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมี
ครบชุดพร้อมใช้งาน เครื่องละ 16,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท 
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ในกำรอนุมัติโอนงบประมำณ ประจ ำปี 2566 เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำ
แบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดสูบน้ ำได้ 1,130 ลิตร ต่อนำที ขนำดท่อส่งน้ ำไม่
น้อยกว่ำ 2 นิ้ว อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ ำและมอเตอร์ไฟฟ้ำต้องมีครบชุดพร้อม
ใช้งำน เครื่องละ 16,000 บำท จ ำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บำท 

 

ประธานสภาฯ  4.4  เรื่อง พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้ถอนสภำพ ขอใช้ท่ีสำธำรณประโยชน์ เพื่อ 
ก่อสร้ำงพระพุทธรูปใหญ่ในหนองน้ ำ หนองบัวดง 

นายจตุรวิทย์  อายุยืน ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ได้รับหนังสือประชาคมหมู่บ้านจาก 
นายก อบต.หนองบัวดง บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 และบ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 มีมติ 
  
 

/เห็นชอบในการก่อสร้าง… 
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 เห็นชอบในการก่อสร้างพระพุทธรูปในบริเวณหนองบัวดง เนื้อที่ประมาณ 1 งาน ซึ่งเป็น
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน โดย 
 -บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 80 คน มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างพระพุทธรูปบริเวณหนองบัวดง จ านวน 
80 คน 
 -บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ประชุมประจ าเดือนมิถุนายน 2566  มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 109 คน มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างพระพุทธรูปบริเวณหนองบัวดง จ านวน 
109 คน 
 
 -บ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 6 ประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566  มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 111 คน มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างพระพุทธรูปบริเวณหนองบัวดง จ านวน 
111 คน 
 การก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่นี้ เป็นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 3 หมู่บ้าน 
ต าบลหนองบัวดง ซึ่งเกิดจากความศรัทธา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของประชาชน ดังนั้น ประชาชนในพ้ืนที่ทั้ง 3 หมู่บ้านนี้จึงได้มีการประชุม
ประชาคมในหมู่บ้านเพ่ือขอความเห็นชอบในการขอถอนสภาพ ขอใช้ที่ดินสาธารณ-
ประโยชน์นี้เพื่อก่อสร้างพระพุทธรูปขึ้น 
 ในส่ วนขององค์การบริหารส่ วนต าบลหนองบัวดง ซึ่ ง เป็น เจ้ าของ พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ในเขตต าบลหนองบัวดง เมื่อมีหนังสือประชาคมหมู่บ้านมาขอถอนสภาพ 
ขอใช้สถานที่ในการด าเนินการก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอน
สภาพการจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฏหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2550 “ข้อ 16 การขอความเห็นจากที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
จัดให้ราษฏรผู้เคยใช้ประโยชน์ ร่วมแสดงความเห็นว่าสมควรให้มีการถอนสภาพหรือไม่  
อย่างไร ตามข้อ 12 (3) ให้น าแผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน 
เช่น ขนาด จ านวนเนื้อที่ที่ขอเข้าสู่การพิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กระบวนการรับฟังความเห็นของราษฎรด้วย เมื่อท่ีประชุมมีมติ และความเห็นของราษฎรได้
ข้อสรุปอย่างไร ให้จัดท ารายงานแสดงให้ปรากฏชัดเจนด้วย” 

“ข้อ 12 ให้จังหวัดพิจารณาตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวได้ถูกถอนสภาพตาม
กฎหมายอื่น แล้วหรือไม่ หากยังมิได้ถูกถอนสภาพให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(3) ให้ผู้ขอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขอความเห็นจากที่ประชุม
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์แสดงความคิดเห็น” 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง จึงน า
เรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง เพ่ือให้ความเห็นชอบในการ
ขอถอนสภาพ ขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างพระพุทธรูปในบริเวณ    
หนองบัวดง ครับ 

 
/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ กฎหมายใน
การด าเนินการในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ก็ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก
ตัวแทนชุมชนในการขอถอนสภาพ ขอใช้สถานที่สาธารณประโยชน์ เชิญท่านก านันครับ 

นายประวัฒิ เกษสร เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
ก านันต าบลหนองบัวดง ก านันต าบลหนองบัวดง เป็นตัวแทนพ่ีน้องต าบลหนองบัวดงขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

การขอถอนสภาพ ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์เพ่ือก่อสร้างพระพุทธรูปในหนองบัวดง ใช้พ้ืนที่ 
ประมาณ 1 งาน ครับ ก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
ดงทุกท่าน ถือว่าท่านโชคดีอยู่ในช่วงที่จะด าเนินการสร้างพระพุทธรูปใหญ่ ถือว่าเป็น
เจ้าภาพในบุญนี้ด้วยกันทุกท่าน  ถือเป็นต านานในการสร้างพระพุทธรูปใหญ่ด้วยกันครับ 
ฉะนั้นขอฝากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขอให้ความเห็นชอบในการถอนสภาพ ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างพระพุทธรูป
ใหญ่ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสมลักษณ์  ยางน้อย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุ กท่ านครั บ  อยากจะขอเ พ่ิม เติ ม เกี่ ยวกับการขอถอนสภาพ ขอใช้ที่
สาธารณประโยชน์ในการสร้างพระพุทธรูปใหญ่นี้นะครับ เพราะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบ
รายละเอียดเรื่องนี้ สถานที่สร้างพระใหญ่จะอยู่บริเวณหนองบัวดง แถวหน้าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวดงครับ ผมในนามตัวแทนหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2
นี้ก็จะขอทอดผ้าป่าจากเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงในการ
ก่อสร้างพระพุทธรูปไว้ก่อนนะครับ 

ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบให้ถอนสภาพ ขอใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์เพ่ือก่อสร้าง
พระพุทธรูปใหญ่ บริเวณหนองบัวดง เนื้อท่ีประมาณ 1 งาน โปรดยกมือขึ้นครับ  

 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ถอนสภำพ ขอใช้พื้นที่สำธำณะประโยชน์ในกำรก่อสร้ำง 
พระพุทธรูปใหญ่ บริเวณหนองบัวดง เนื้อที่ประมำณ 1 งำน 

 

ระเบียบวำระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะเสนอต่อที่ประชุมเชิญครับ 
นายโพธิ์   อุตรวิเศษ เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายก อบต.ครับ กระผม นายโพธิ์  อุตรวิเศษ สมาชิกสภา  

อบต. ม.5 บ้านทัพส่วย จะขอเสนอหมู่บ้านทัพส่วยครับทางไป 5 แยกจะขึ้นไปบ้าน      
โนนสังข์ ต าบลด่าน ขณะนี้มันเป็นรอยต่อจากคอนกรีตจากบ้านโนนสังข์มาบ้านทัพส่วยมัน
จะมีหินคลุกอยู่ช่วงระยะหนึ่งครับ  ผมจะขออนุญาตขอหินคลุกไปลงสักรถสองรถได้ไหม
ครับท่านนายกฯ ตรงนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนพังแล้วครับ   

นายจตุรวิทย์ อายุยืน ครับโครงการนี้จะท าข้ึนไปบนเส้นดงเหลื่อมเลยใช่ไหมครับ  เดี๋ยวในส่วนตรงนี้ผมจะดู 
นายก อบต.หนองบัวดง รายเอียดอีกครั้งกับท่านส.อบต.โพธิ์ในรอบหลัง  ในส่วนรายละเอียดอีกครั้งนะครับในการ

คุยกับทางหมู่บ้าน จะต้องคุยกับท่านส.อบต.นอกรอบดีกว่านะครับเพราะว่าในส่วนตรงนั้น
เราก็มีการคุยกับทางผู้น าหมู่บ้านในต าบลตรงข้ามเรียบร้อยแล้ว ที่นี้ในส่วนตรงนี้จะขอคุย
รายละเอียดนอกรอบอีกที  จะไม่คุยรายละเอียดในที่ประชุมนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ              ท่านใดจะเสนออีกไหมครับ เชิญครับ 
 

/นายสมลักษณ์... 
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นายสมลักษณ์  ยางน้อย เรียนท่านประธานที่เคารพอีกครั้งหนึ่งนะครับ  คือจะเรียนท่านนายก อบต.อีกครั้งนะครับ 
สมาชิกสภา อบต. ม.2 ช่วงหน้าฝนนี้ทางอบต.พอจะมีงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหนทางภายในต าบล      

หนองบัวดงที่จะเป็นหลุมเป็นบ่อไหมครับ เอาไว้ให้ซ่อมแซมหน่อยนะครับ บ้านละรถสองรถ
ก็ยังดีเพ่ือการสัญจรสะดวกนะครับ  อีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับบ้านโนนสมบูรณ์ คือถนน
เส้นส่ าเหวส่ าหว้าจะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วนะครับ คืออยากให้ท่านนายก อบต.ได้เข้าไปดูไป
ซ่อมแซมนะครับ พ่ีน้องเราได้สัญจรไปมาได้สะดวกนะครับ คือพ่ีน้องประชาชนเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งแล้วนะครับในเส้นนั้น เส้นส่ าเหวส่ าหว้า รบกวนไปดูด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายจวน  สาระติ เรียนท่านประธาน  ท่านนายกฯครับ  พี่น้องประชาชนบ้านหนองพอกได้รับความเดือดร้อน 
สมาชิกสภา อบต.ม.4 เป็นอย่างมาก  คือมีถนนเส้นหนึ่งที่สัญจรอยู่นานมากที่ส าคัญ เส้นนี้ยังไม่ได้ขยายเส้นทาง

ทางหมู่บ้านได้ลุกล้ าเส้นไม่ยอมให้ขยายจะมีอยู่เจ้าหนึ่งที่มีการไถไร่ปลูกมันเข้ามาในถนน  
แนวเขตถนนก็ใกล้จะหมดแล้วครับ ผมอยากให้ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ไปดูให้หน่อย
ครับ ไปดูหลักปักเขตถนนหนทาง เพราะมันเดือดร้อนมากครับ อยู่หน้าบ้านตรงหน้าบ้าน 
สมาชิกสภาอบต.โพธิ์ อุตรวิเศษ นี้ละครับ ขอบคุณครับ 

นายจ านงค์   ค าอ้วน ครับเรียนประธานครับ  ผมก็มีเรื่องเดียวคือเส้นลงไปหนองเต่า ประชุมทุกครั้งขอทุกครั้งยัง
สมาชิกสภา อบต.ม.7 ไม่ได้เลยครับ  ล าบากจริงๆครับ  มีการสัญจรหลายหมู่บ้าน ม.1 ม.7 และ ม.9  ฝากด้วย 

นะครับ  ขอบคุณครับ 
นายอัฐพงษ์  ภาระคร ครับเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ  กระผมนายอัฐพงษ์  ภาระคร  สมาชิกสภา  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 อบต.บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 3 โอกาสนี้นะครับขอคุณอ านาจพระศรีรัตนตรัยถึงท่านประธาน    

ท่านนายก  รวมถึงทีมงานอบต.ทุกๆท่าน ส าหรับถนนแอสฟาสติกที่ท าจากบ้านหนองจอก
เชื่อมผ่านไปบ้านหลักด่าน  ทางไปบ้านหนองยาง และจากบ้านหลักด่านไปทางบ้านตู้       
มีประชาชนฝากขอบคุณมาทาง ท่านนายก อบต.ทั้งทีมงานฝ่ายบริหารทุกท่านนะครับ  
ขอบคุณครับ 

นางอุมาพร   สันโสภา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต. ดิฉัน นางอุมาพร  สันโสภา สมาชิกสภาองคก์าร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง หมู่ที่ 1 ขอเสนอเรื่องหนึ่ง  ถนนไม่บรรจบกันตรงข้าง รพสต.  

เป็นถนนลาดยางนะคะ  ไม่บรรจบกันทางชาวบ้านขอเสนอมาให้ท่านนายกฯแก้ไขด้วย   
นะคะ และขอเสนอเพ่ิมเติมเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างทางไปบ้านหนองจอกไม่ติดตลอดสาย    
เลยค่ะ ขอบคุณคะ 

นายจตุรวิทย์ อายุยืน ครับในส่วนของเงินอุดหนุนนะครับ  ตรงดอนปู่ตาถึงขันไดร์บ้านหนองพอก นั้นนะครับ 
นายก อบต.หนองบัวดง ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการเซ็นสัญญา คืองบประมาณ 491,000 บาท นะครับ 

ในส่วนของเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างผมจะชี้แจงคือเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างของบ้านทัพส่วยผมก าลัง
ประสานทางหลวงให้เรียบร้อยแล้ว และได้มีการพูดคุยและได้มีการประสานไปทาง
ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว  เราจะได้มาทั้งหมด 32 ต้นนะครับ ซึ่งรายละเอียด
เพ่ิมเติมผมจะเข้าไปคุยรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าตรงโค้งขามใหญ่ว่าเขาจะยอมให้พื้นที่ในการ
ติดตั้งหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะเข้าไปพูดคุยอีกทีหนึ่ง แต่ในส่วนอ่ืนๆให้หมดแล้ว ซึ่งเราอาจจะ
มีการแจ้งแยกทับส่วนกัน ทางลงทับบ้านหนองพอกเราอาจจะต้องสลับไปสักต้นหนึ่ง  เดี๋ยว
รายละเอียดเราจะเข้าไปดูอีกทีหนึ่ง ในส่วนตรงนี้เราได้เข้าไปขอให้เรียบร้อยแล้วใน
รายละเอียดอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับ ขอเชิญท่านประธานครับ  

 
/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีใครจะอภิปรายอะไรเพิ่มเติมไหมครับ...ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาประชุม
ในครั้งนี้ ขอปิดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา  14.30 น. 
 
 
        (ลงชื่อ)   สมลักษณ์  ยางน้อย 
                (นายสมลักษณ์  ยางน้อย) 

        เลขานุการสภา อบต.หนองบัวดง 
          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 (ลงชื่อ)  จ านงค์  ค าอ้วน     (ลงชื่อ)   สมพงษ์  สร้อยสาคู 
        (นายจ านง  ค าอ้วน)                             (นายสมพงษ์  สร้อยสาคู) 
         กรรมการตรวจรายงานการประชุม                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
           (ลงชื่อ)  โพธิ์   อุตรวิเศษ 
         (นายโพธิ์  อุตรวิเศษ) 

  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   มีมติให้มีการรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองบัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 
 
 
    (ลงชื่อ)   ทองสุข    บุญทะวงษ์ 
                                                 (นายทองสุข   บุญทะวงษ์) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
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